

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

บริษัท โอทอปเน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลที่ใดก็ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ดังนี้

การเข้าใช้งานเว็บไซต์ สามารถเข้าใช้งานเพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโอทอปเน็ตเวิร์ค

สิทธิ์ในเว็บไซต์ ท่านจะไม่กระทำการและไม่ทำให้ผู้อื่นกระทำการลอกเลียนแบบ การทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกประกอบ หรือพยายามรหัสข้อมูล ถอดรหัส แก้ไข หรือสร้างอนุพันธ์ของเว็บไซต์ใดๆ

ข้อมูลที่ใช้บริการลงทะเบียนสมาชิก จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริง และถูกต้องเท่านั้น ถ้าบริษัทฯ ตรวจสอบว่าข้อมูลที่เป็นเท็จ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลสมาชิกนั้นๆ ออกจากระบบโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม และแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

ท่านจะต้องรักษาข้อมูลการเข้าระบบ (Log in) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านไว้เป็นความลับ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

การกระทำการใดๆในเว็บไซต์โดยผ่าน Log in ของท่าน บริษัทฯ จะถือเสมือนหนึ่งท่านได้เต็มใจกระทำการดังกล่าวนี้ด้วยตัวของท่านเอง

ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ทางบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อผลประโยชน์ใดๆ นอกจากเพื่อใช้ศึกษาพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกมากขึ้น และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม เราไม่มีการให้ข้อมูลของท่านแก่ บริษัท องค์กร และบุคคลอื่นๆ ภายนอกบริษัทฯ ยกเว้นในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ได้รับการอนุญาตจากท่าน
2. สำหรับการประมวลผลภายนอก และบริษัทคู่ค้าทางธุรกิจซึ่งให้บริการแก่ท่าน
3. สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย

การเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คือ การปกป้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

บริษัทฯ จะไม่ส่งอีเมลเพื่อขอทราบข้อมูลส่วนตัว และรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต หรือส่งหน้าเว็บเพจเพื่อให้ท่านสมาชิกกรอกข้อมูลดังกล่าว

หากท่านสมาชิกได้รับอีเมลที่เข้าข่ายข้างต้น อย่าคลิกลิงค์ที่มากับอีเมล หรือให้ข้อมูลบัตรเครดิตเป็นอันขาด และกรุณาส่งอีเมลฉบับนั้นมายัง otopnetwork.th@gmail.com

กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และติดต่อเราในกรณีที่ท่านมีคำถาม หรือประสงค์จะ ลบ / แก้ไข ข้อมูลของท่านได้ที่ otopnetwork.th@gmail.com

การรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล โอท็อปเน็ตเวิร์คจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัย โดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ